

THẢO GIỜ KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC...

(Tiếp theo trang 1)

hoạt động của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã có nhiều đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, công tác an sinh xã hội, giải quyết việc làm cho lao động địa phương, đồng thời nghiêm túc chấp hành nghĩa vụ thuế, từ đó góp phần cùng tỉnh hoàn thành dự toán ngân sách được giao. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng chỉ ra những tồn tại, hạn chế của các doanh nghiệp trong quá trình phát triển sản xuất, kinh doanh cần khắc phục trong thời gian tới, đó là: một số doanh nghiệp chưa chấp hành nghiêm các chính sách, pháp luật của Nhà nước, chưa giải quyết tốt chế độ, chính sách cho người lao động, còn hạn chế về trình độ quản lý, dẫn đến hiệu quả hoạt động kinh doanh chưa cao. Trên cơ sở kiến nghị, đề xuất của các doanh nghiệp, đồng chí Phó

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành, đơn vị thống kê các thủ tục hành chính hiện có, từ đó xem xét rút ngắn hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp; cần chú trọng, nhiệm vụ của mình tập trung giải quyết một cách thỏa đáng những kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp nhằm tạo sự đồng thuận trong cộng đồng doanh nghiệp; tổ chức đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp theo từng nhóm ngành nghề. Đối với các huyện, thành phố, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu rà soát lại các dự án còn tồn tại trên địa bàn để tập trung tháo gỡ, đề xuất tỉnh giải pháp tháo gỡ thủ tục thẩm quyền xử lý; chủ động gặp gỡ, có giải pháp tháo gỡ kịp thời đối với các doanh nghiệp còn vướng mắc. Đối với các doanh nghiệp, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy,



Sản xuất tại Công ty Cổ phần Damsan (khu công nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình).

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp đã được quy hoạch trên địa bàn tỉnh; nắm chắc những cơ chế, chính sách liên quan đến lĩnh vực sản xuất của đơn vị;

tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội của tỉnh, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các hộ nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 với vẻ, đầm ấm; nắm bắt những

định hướng phát triển của tỉnh để tham gia đầu tư; tích cực đẩy mạnh sản xuất nhằm tạo ra sự tăng trưởng cho đơn vị, từ đó đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, góp phần cùng tỉnh phát triển bền vững.

20 NĂM THI HÀNH PHÁP LỆNH...

(Tiếp theo trang 1)

20 năm qua, việc thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ở các địa phương biên giới đạt nhiều kết quả tích cực. Nhân thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân về tầm quan trọng của biên giới quốc gia, về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới ngày càng được nâng cao. Mối quan hệ phối hợp giữa BĐBP với các cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng chặt chẽ, góp phần hiệu quả giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững mạnh. Lực lượng BĐBP đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tích cực tham mưu cho địa phương trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ tuyến biên giới.

Tại hội nghị, đại biểu các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương, đơn vị đã tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện những kết quả đạt được, đề xuất nhiều giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới quốc gia; đồng thời, thống nhất kiến nghị Chính phủ, Quốc hội xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam thay thế Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ khẳng định: Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng ra đời là cơ sở pháp lý quan trọng trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới nói chung và tổ chức, hoạt động của lực lượng BĐBP nói riêng. Phó Thủ tướng yêu cầu lực lượng BĐBP và các lực lượng chức năng, cấp ủy, chính quyền các cấp tiếp tục quán triệt nghiêm túc, thực hiện hiệu quả chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và nhân dân về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ; quan tâm hơn nữa đến việc thu hút đầu tư, tạo sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số để thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực biên giới ngày càng phát triển. Tiếp tục có các chủ trương, biện pháp huy động nguồn lực để xây dựng thể trận biên phòng toàn dân gắn với thể trận an ninh nhân dân vững chắc; xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới trong sạch, trong đó lấy lực lượng BĐBP làm nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh quốc gia, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, tham gia phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn... MTTQ và các đoàn thể tiếp tục vào cuộc cùng các cấp, các ngành, các địa phương làm tốt công tác bảo vệ biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc...

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích trong việc triển khai, thực hiện Pháp lệnh Bộ đội Biên phòng được Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng khen thưởng.

QUÁN TRIỆT CÁC NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, biên giới quốc gia; xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại ở khu vực biên giới và cả nước; Nghị quyết số 35 nêu 7 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, trong tâm là tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng đầy đủ, sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam, qua đó đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đối với các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ nhằm nâng cao sức đề kháng, khả năng chủ động đấu tranh, phân bác những quan điểm sai trái, thù địch.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền về kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; việc quán triệt, triển khai các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII), Nghị quyết số 33, Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị một cách hệ thống để cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc về những nội dung cơ bản và những điểm mới, qua đó vận dụng hiệu quả vào việc xây dựng chương trình hành động của đơn vị và từng cá nhân, sớm đưa các nội dung Hội nghị Trung ương 8 (khóa XII) và các nghị quyết của Bộ Chính trị vào cuộc sống.

QUỲNH PHỤ

Khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019

Để bảo đảm số lượng và chất lượng công dân nhập ngũ năm 2019, từ ngày 7 - 9/12, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Phụ tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019.

Toàn huyện đã điều khám gần 1.300 nam thanh niên trong độ tuổi từ 18 - 27. Do làm tốt công tác tuyên truyền, nắm chắc nguồn, số lượng thanh niên trong độ tuổi nên trên 97% thanh niên được điều khám đã tham gia khám tuyển; công tác khám tuyển bảo đảm đúng quy trình, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Quỳnh Phụ tiếp tục rà soát, bổ sung, kiện toàn hồ sơ công dân bảo đảm điều kiện nhập ngũ, quản lý tốt nguồn tại cơ sở..., phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân năm 2019.

TRINH CƯỜNG

THÔNG BÁO

Thời gian tổ chức thi đấu giải vô địch bóng bàn Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII

Thực hiện kế hoạch tổ chức thi đấu các môn thể thao trong chương trình Đại hội thể dục thể thao tỉnh Thái Bình lần thứ VIII năm 2018, ngày 14/11/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Thông báo số 40/TB-SVHTTDL về việc thay đổi thời gian tổ chức giải bóng bàn năm 2018; để công tác tổ chức giải được diễn ra thành công, đúng tiến độ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức giải như sau:

1. Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia thi đấu giải, muộn nhất: 16h00' ngày 10/12/2018 tại Thanh tra Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (liên hệ đồng chí Hoàng Thanh Nhân - Thanh tra viên, số điện thoại: 0949.233.966).

2. Thời gian họp chuyên môn, bốc thăm: 8h00' ngày 13/12/2018 tại hội trường tầng 3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

3. Thời gian thi đấu: các ngày 15 - 16/12/2018 (khai mạc từ 7h30 ngày 15/12), tại nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện TDTT (phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình).
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trân trọng thông báo.

NGUYỄN TÙNG

TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÍN NGƯỠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 7/12, Ban Chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền tỉnh, Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và thành viên hai Ban Chỉ đạo.

Năm 2018, công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền được Tỉnh ủy, các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo; công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, tổ chuyên viên giúp việc phối hợp chặt chẽ, kịp thời tham mưu giúp Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo trong tỉnh bảo đảm ổn định, thuận lợi tôn

giáo, đúng quy định của pháp luật. Vai trò của ban chỉ đạo ở nhiều huyện, thành phố trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng rõ nét. Nhân dịp ngày lễ trọng và các hoạt động lớn của tôn giáo, lãnh đạo tỉnh, các huyện, thành phố tổ chức thăm, chúc mừng, động viên các chức sắc, tín đồ tôn giáo sống "tốt đời, đẹp đạo"; tổ chức gặp mặt đồng bào, đồng chí là người có đạo tiêu biểu để kịp thời khích lệ, động viên và củng cố hạt nhân chính trị trong đồng bào có đạo.

Cùng trong năm 2018, cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Việc thực hiện quy chế dân chủ trên địa bàn toàn tỉnh được duy trì trên nếp, có chất lượng, hiệu quả, nâng cao ý thức về quyền làm chủ của nhân dân. Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh; duy trì thực hiện

nghe nghiêm túc công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Thực hiện "Năm dân vận chính quyền", các cơ quan, đơn vị đã rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định về thực hiện dân chủ tại đơn vị, thực hiện đầy đủ, công khai, minh bạch hoạt động quản lý, điều hành, kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của người có chức vụ trong cơ quan, đơn vị, góp phần phòng ngừa các hành vi tham nhũng, tiêu cực. Thông qua việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở đã phát huy vai trò, tiềm năng, sức mạnh của nhân dân, góp phần hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những vấn đề trong công tác tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ cần quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết; việc thực thi trên nếp, có chất lượng, hiệu quả, nâng cao ý thức về quyền làm chủ của nhân dân. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban chỉ

đạo trong triển khai thực hiện; những vấn đề trọng tâm cần triển khai trong năm 2019 và những năm tiếp theo.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy ghi nhận, đánh giá cao những kết quả hai Ban Chỉ đạo đạt được trong năm 2018. Đồng chí đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy tiếp thu ý kiến, kiến nghị của các đại biểu, bổ sung, hoàn thiện báo cáo công tác tín ngưỡng, tôn giáo và công tác nhân quyền và báo cáo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng chí đề nghị, thời gian tới, hai Ban Chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân, các chức sắc, tín đồ tôn giáo về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ; tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy có chủ trương, quyết sách đúng, trúng, tạo thuận lợi cho việc thực hiện công tác tín ngưỡng, tôn giáo, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết triệt để

THU HIỀN

Năm 2016, Bộ Công an ban hành kế hoạch về tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" trong lực lượng công an nhân dân giai đoạn 2016 - 2020. Sau 2 năm triển khai, công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền về nội dung, yêu cầu của tiêu chí an ninh trật tự (ANTT) trong Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; qua đó đã nâng cao nhận thức của quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật; tích cực tham gia tố giác tội phạm, giúp đỡ lực lượng công an trong công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực nông thôn.

Để thực hiện hiệu quả tiêu chí ANTT trong xây dựng nông thôn mới, những năm qua, ngành Công an đã tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của trung ương về công tác bảo đảm ANTT, thực hiện phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trong tình hình mới, thực hiện tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" gắn với phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Lực lượng công an toàn tỉnh cũng được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, trang bị, đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giữ gìn ANTT trong tình hình mới.

Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, không để xảy ra các hoạt động chống Đảng, chính quyền, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, phá hoại các mục tiêu, công trình kinh tế, văn hóa, an ninh, quốc phòng; hạn chế mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp trong nội bộ nhân dân và các sai phạm, tiêu cực

LỰC LƯỢNG CÔNG AN Phát huy vai trò trong xây dựng nông thôn mới



Công an tỉnh khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong xây dựng nông thôn mới.

trong quá trình xây dựng nông thôn mới; phối hợp với các cấp, các ngành tập trung giải quyết dứt điểm khiếu kiện liên quan đến giải phóng đất đai, đền bù giải phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường, góp phần ổn định tình hình, không để trở thành điểm nóng về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị thực hiện quyết liệt nhiều chủ trương, giải pháp, tăng cường quản lý cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; đấu tranh ngăn chặn vi phạm về quản lý, sử dụng pháo.

2 năm qua, các lực lượng công an trong tỉnh đã mở 6 đợt cao điểm đấu tranh phòng, chống tội phạm; xác lập 36

chuyên án, khám phá thành công 25 chuyên án, triệt xóa 49 ổ nhóm, bắt 143 đối tượng hình sự, điều tra 1.512 vụ vi phạm về trật tự xã hội (đạt 84%, riêng trọng án đạt 100%); đẩy mạnh đấu tranh với tệ nạn xã hội, đã khởi tố 13 vụ, 16 bị can phạm tội về mại dâm; khởi tố 108 vụ, 296 bị can, xử phạt hành chính 155 vụ, 647 đối tượng liên quan đến cờ bạc, số đề; vận động bắt 128 đối tượng truy nã (trong đó có 29 đối tượng nguy hiểm, 9 đối tượng đặc biệt nguy hiểm); đã khám phá nhanh nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng, được cán bộ và nhân dân đánh giá cao.

Cùng với đấu tranh với tội phạm hình sự, công tác đấu tranh với những tiêu cực trong quá trình xây dựng nông thôn mới tại cơ sở được triển khai nghiêm túc; đã khởi tố 7 vụ, 11 bị can phạm tội về tham nhũng,

chức vụ. Điển hình như: khởi tố Nguyễn Xuân Mậu, sinh năm 1957 (nguyên Bí thư Chi bộ thôn Điện, xã Hồng Hà, huyện Hưng Hà) về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Cụ thể, Mậu đã gian dối trong việc kê khai diện tích đất chuyển nhượng tại khu vực Mã Áng (nhằm trong quỹ đất của thôn Điện) để chiếm đoạt 40 triệu đồng. Cùng với tập trung đánh mạnh vào các đường dây, băng nhóm tội phạm, Công an tỉnh chỉ đạo công an các huyện, thành phố tăng cường phối hợp với chính quyền cơ sở làm tốt công tác lập hồ sơ áp dụng biện pháp đưa các đối tượng "nổi" vào quản lý tại xã, phường, thị trấn; đưa đi cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, cơ sở cai nghiện bắt buộc; thực hiện có hiệu quả kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn